

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DIỄN VĂN
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Kính thưa ông:

Kính thưa ông:

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên, các bậc phụ huynh học sinh!

Thưa toàn thể các thế hệ học sinh thân mến!

Tháng 11 lại về, tháng mà mỗi chúng tác đều nao nức hướng về ngày lễ lớn – ngày Nhà giáo Việt Nam. Hòa trong niềm vui chung đó, hôm nay, được sự đồng ý của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận Long Biên, PGD&ĐT Quận Long Biên, Đảng ủy – UBND phường Thượng Thanh, trường THCS Thượng Thanh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 thành lập trường (1966-2016) và 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thay mặt cho nhà trường, tôi nhiệt liệt chào mừng, trân trọng cảm ơn và kính chúc các đ/c lãnh đạo SGD&ĐT Hà Nội, Quận ủy, HĐND, UBND Quận Long Biên, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thượng Thanh, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đ/c BGH các nhà trường trong quận Long Biên, các cơ quan, xí nghiệp, công ty đóng trên địa bàn phường và liên kết với nhà trường. Các đ/c cán bộ giáo viên, công nhân viên đã và đang giảng dạy công tác tại trường, các đồng chí làm trưởng ban đại diện CMHS qua các thời kỳ.

Xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn các thế hệ cựu HS cùng hơn 1000HS đang ngồi trên ghế nhà trường đã về dự đông vui và có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay.

Sự hiện diện của các đ/c lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo cô giáo, cán bộ công nhân viên, các bậc PHHS, các cựu HS, tân HS hôm nay là nguồn động viên, khích lệ vô cùng quý báu để Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THCS Thượng Thanh và 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, trở thành một ngày hội, một dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của nhà trường.

Kính thưa các thế hệ nhà giáo, CB-CNV!

Thưa toàn thể các thế hệ HS thân mến!



Xã Thượng Thanh – huyện Gia Lâm nay là phường Thượng Thanh – Quận Long Biên – Hà Nội nằm ven bờ sông Đuống, dòng sông đầy huyền thoại. Và cái tên Thượng Thanh ấy đã gắn liền với những tháng năm gian khó, những ngày tháng hào hùng của bao thế hệ thầy trò.

Đầu những năm 60, Thượng Thanh xưa không có trường cấp II. Cả xã chỉ có vài lớp 1,2. Những lớp học nằm nép mình dưới những lũy tre làng trong xóm vắng. Từ năm 1966 thành lập trường cấp II Thượng Thanh. Những năm đầu mở lớp, thầy Nguyễn Văn Thành được phân công làm Hiệu trưởng, trường lớp còn thiếu thốn rất nhiều.

Năm học 1967-1968, thầy Nguyễn Văn Thành chuyển trường, thầy Nguyễn Văn Địch được phân công về làm Hiệu trưởng nhà trường. Lúc này trường đã có đủ 3 khối lớp 5,6,7. Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Thượng Thanh gần khu xăng dầu, kim khí, gần ga xe lửa Gia Lâm nên máy bay địch thường xuyên bắn phá. Thầy và trò phải dạy và học cạnh nơi bắn phá của giặc Mỹ, có những lúc phải dạy và học dưới dãy hầm “Còn cỏ” để tránh bom bi. Thế nhưng không một HS nào bỏ học trong những năm tháng ấy.

Đến tháng 12/1972, giặc Mỹ điên cuồng huy động hàng trăm pháo đài bay ném bom Hà Nội. Sau một đêm hứng chịu bom B52, ngôi trường Thượng Thanh bị bom vùi, thầy trò trường Thượng Thanh lại sơ tán, chuẩn bị mở lớp dạy học, không chịu khuất phục quân thù.

Năm 1973, các cấp chính quyền quan tâm cùng thầy và trò Thượng Thanh dọn lại trường trên đồng tro tàn, thật vinh dự, nhà trường được đón Bộ trưởng BGD Nguyễn Văn Huyền đến thăm. Bộ trưởng nói: “Trên mảnh đất này, nhà nước và nhân dân sẽ xây dựng lại trường đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; nhà trường hãy vượt lên đau thương, mất mát để chiến thắng quân thù.

Năm 1976, theo chủ trương của ngành GD sát nhập trường cấp I và trường cấp II là một gia đình lớn, số lớp nhà trường lên cao: 58 lớp. Nhiều năm liền trường được công nhận danh hiệu: Trường Tiên tiến, nhiều HS đạt thành tích cao.

Năm 1986, thầy Nguyễn Văn Địch nghỉ hưu, thầy Nguyễn Văn Kỳ được cấp trên giao nhiệm vụ làm Hiệu trưởng. Lúc này đời sống GV vô cùng vất vả, các thầy cô vừa dạy học vừa tăng gia sản xuất, song vẫn giữ vững chất lượng dạy học, nên trường tiếp tục được công nhận trường Tiên tiến và nhiều GV, HS đạt danh hiệu cao trong các kỳ thi văn hóa và TĐTT.

Năm 2006, thầy Nguyễn Văn Kỳ nghỉ hưu, cô Đoàn Tuyết Mai được phân công nhiệm vụ làm Hiệu trưởng nhà trường cho đến hết tháng 11/2012. Hòa

QUẬN
TRƯỜNG
UNIVERSITY
HUYỆN
10

chung không khí thi đua phấn đấu của ngành GD&ĐT quận Long Biên, trường THCS Thượng Thanh có sự chuyển mình mạnh mẽ, số lượng HS nhà trường khoảng trên 700 em. Nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, nhiều GV và HS đạt thành tích cao trong kỳ thi GVG, HSG cấp Quận, cấp Thành phố. Tiêu biểu như cô giáo: Nguyễn Quỳnh Phương, cô giáo Vũ Hải Yến, HS Trịnh Thùy Linh, Phạm Anh Quân...

Từ một ngôi trường có diện tích hẹp, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tháng 6/2010 trường được xây dựng về khu đất mới thuộc tổ 12 – phường Thượng Thanh với diện tích 19.250m². Và tháng 8/2012 trường được chuyển trường mới, thật tự hào trường được đón bằng công nhận: “Trường đạt Chuẩn Quốc gia” vào tháng 11/2012.

Từ khi được đón Bằng công nhận: Trường đạt chuẩn Quốc gia, Phát huy những thành tích lịch sử của nhà trường, thầy và trò trường THCS Thượng Thanh nỗ lực phấn đấu không ngừng. Từ hơn 700 HS với 17 lớp đến nay trường đã có 1050 HS với 26 lớp. Các em HS nhà trường đều rất ngoan ngoãn, lễ phép kính thầy yêu bạn, chăm chỉ học hành. Chất lượng nhà trường không ngừng tăng lên. Tỷ lệ HS khá giỏi đại trà về văn hóa thường đạt 94%, không có HS xếp loại học lực yếu. HS xếp loại Hạnh kiểm tốt chiếm 97%. Tỷ lệ mũi nhọn hàng năm HS đều đạt và vượt chỉ tiêu. Từ năm 2012 đến nay, trường có 147 HS đạt HSG cấp Quận, 69 HS đạt HSG cấp Thành phố về văn hóa và TĐTT. Nhiều HS đạt giải Nhất, Nhì trong các kỳ thi cấp quận và cấp Thành phố. Tỷ lệ HS thi đỗ THPT công lập luôn giữ mức trên 80%, vượt mặt bằng quận và thành phố. 48 GV được công nhận GVG cấp Quận, 05 GV được công nhận GVG cấp Thành phố. Nhiều thầy cô đạt giải Xuất sắc, Nhất, Nhì trong các cuộc thi cấp Quận, cấp Thành phố. Nhà trường liên tục đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến; TĐTT tiên tiến cấp Quận, Y tế - chữ thập đỏ xuất sắc cấp Quận, Đoàn đội xuất sắc cấp Quận; Trường học thân thiện – học sinh tích cực xuất sắc cấp Quận; Thư viện xuất sắc cấp Thành phố; Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Chi bộ trong sạch vững mạnh; Trường xuất sắc cấp Thành phố năm học 2015-2016.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thế hệ nhà giáo, CB-CNV!

Thưa toàn thể các thế hệ HS thân mến!

50 xây dựng và phát triển, trường THCS Thượng Thanh không ngừng lớn mạnh, những trang sử vàng truyền thống, những thành tích nổi bật của nhà trường có sự đóng góp lớn lao của các thế hệ thầy cô giáo và HS trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.

Xin được giành những dòng trang trọng nhất tới 120 thầy cô là CB, GV, CNV đã và đang công tác tại trường, trong đó có 05 thầy cô làm Hiệu trưởng, 07 thầy cô làm Phó Hiệu trưởng; 06 thầy cô làm Bí thư chi bộ, 05 thầy cô làm Chủ tịch công đoàn, 05 thầy cô làm Bí thư chi đoàn trường. Các thể hệ nhà giáo, CB-CNV của trường đã đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì HS thân yêu.

Càng tự hào hơn, cũng từ ngôi trường này rất nhiều thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường đã trưởng thành như: Cô Phạm Thị Thành giữ chức vụ Phó Phòng GD&ĐT quận Long Biên, Giám đốc trung tâm chính trị quận Long Biên. Cô Vũ Thu Hà giữ chức vụ Phó phòng PGD & ĐT quận Long Biên, thầy Nguyễn Văn Sấn giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn ngành GD & ĐT quận Long Biên, cô Trần Minh Hạnh kế toán nhà trường nay giữ chức Phó giám đốc TTCT quận, Cô Phạm Hải Yến hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự, cô Phạm Kim Nga hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Cô Phạm Thị Châu nguyên Phó HT trường THCS Ngọc Thụy, Cô Nguyễn Hoàn Cẩm chuyên viên PGD và ĐT quận Long Biên.

50 năm qua, 50 khóa học, HS trường THCS Thượng Thanh đã trưởng thành, tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc, làm rạng danh truyền thống nhà trường, truyền thống quê hương. Đó là những lớp HS vừa rời ghế nhà trường đã xung phong lên đường đánh Mỹ. Trong giờ phút trang trọng này xin được nghiêng mình trước các cựu HS nhà trường đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập tự do dân tộc, mãi mãi không trở về. Các anh đã để lại niềm cảm phục tự hào trong tâm trí thầy cô và bạn bè.

Trường còn tự hào có nhiều HS ưu tú đã trở thành sĩ quan, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, thầy thuốc, các cán bộ chủ chốt từ TW đến địa phương, những danh nhân thành đạt, những nông dân, công nhân ngày đêm lao động sản xuất làm giàu đẹp quê hương và gia đình.

Xin chúc mừng và gửi lời chúc mọi sự thành đạt hơn nữa đến tất cả cựu HS nhà trường. Nhà trường tin tưởng rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh và cương vị công tác nào, các cựu HS nhà trường vẫn luôn hướng về mái trường THCS Thượng Thanh một thời để nhớ.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thể hệ nhà giáo, CB-CNV!

Thưa toàn thể các thể hệ HS thân mến!

50 năm qua là quãng thời gian ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử dân tộc nhưng đối với trường THCS Thượng Thanh, sự thay đổi trong thời gian ấy là rất to lớn và quá đổi tự hào.

Có được những thành tích của nhà trường trong suốt 50 năm qua, trước hết là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, của SGD&ĐT Hà Nội, của Quận ủy, HDDND, UBND huyện Gia Lâm nay là quận Long Biên, của PGD&ĐT quận Long Biên, của UBND phường Thượng thanh và các ban ngành đoàn thể, PHHS và các lực lượng XH trong và ngoài nhà trường.

Đó là sự lãnh đạo sâu sắc, năng động đoàn kết của chi bộ, BGH, công đoàn, đoàn thanh niên qua các thời kì. Đặc biệt là khối đoàn kết, nhất trí, yêu nghề mến trẻ, hăng say trong công tác giảng dạy của các thể hệ CB-GV-CNV. Nhân buổi lễ hôm nay, cho phép tôi được thay mặt cho hơn 60 thầy cô giáo, CB-CNV và hơn 1000HS đang giảng dạy và học tập tại nhà trường, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ Thành phố đến địa phương trong nửa thế kỷ qua đã luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên khích lệ để nhà trường vững bước đi lên.

Xin chân thành cảm ơn các thể hệ nhà giáo lão thành, các thể hệ giáo viên, công nhân viên, các cựu học sinh, các bậc PH và toàn thể nhân dân. Tất cả đã tạo nên lịch sử vẻ vang của mái trường THCS Thượng Thanh hôm nay.

Xin kính chúc các đ/c lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, các đ/c CB-CNV, các bậc phụ huynh, các thể hệ HS nhà trường sức khỏe, thành công.

Chúc cho Lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường và 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thượng Thanh, tháng 11 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG



Ngô Hồng Giang